

Số: 428 /CAT-ANCTNB
Tình hình liên quan quản lý sử dụng tàu bay
không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Qua công tác nắm tình hình liên quan việc quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ (gọi tắt là UAV) tại địa phương, Công an tỉnh báo cáo như sau:

Trong thời gian gần đây, tại các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân, đặc biệt là số phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, một số cán bộ, đảng viên tại các sở, ban, ngành; các công ty truyền thông, tổ chức sự kiện sử dụng UAV để ghi âm, ghi hình một cách tự phát, không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền¹.

Theo Nghị định 36/2008/NĐ-CP, ngày 28/3/2008 của Chính phủ về Quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, các tổ chức, cá nhân trước khi tổ chức bay phải làm thủ tục xin phép bay và chỉ được tổ chức bay khi đã được cấp phép. Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là đơn vị có thẩm quyền cấp phép đối với các hoạt động bay của các thiết bị UAV. Việc sử dụng UAV sai quy định tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và an toàn hàng không. Từ tình hình trên, Công an tỉnh kính đề xuất:

¹Trong năm 2023, một số cơ quan, tổ chức như Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Sở Du lịch, Sở Văn hóa & Thể thao, Công ty truyền thông Anh Khoa K'Store trong quá trình tổ chức các sự kiện văn hóa, xã hội đã sử dụng flycam ghi âm, ghi hình mà chưa có cấp phép của cơ quan có thẩm quyền. Công an tỉnh đã yêu cầu dừng sử dụng, nhắc nhở, chấn chỉnh đối với các hoạt động trên.

Vào tháng 6/2023, Sở Du lịch đã hợp đồng với đơn vị truyền thông thực hiện clip giới thiệu quảng bá du lịch Huế gắn với Nhà ga T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, sử dụng flycam thực hiện các cảnh quay tại nhà ga T2 khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép, vi phạm các quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không. Liên quan vụ việc này, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Trần Văn Thiện (người trực tiếp sử dụng flycam) 36,5 triệu đồng, tịch thu phương tiện vi phạm (flycam Mavic 3 Pro) đối với 02 hành vi: (1) Sử dụng thiết bị bay không người lái khi chưa được đăng ký cấp phép bay, (2) Sử dụng tàu bay không người lái bay vào khu vực cấm bay cản trở hoặc gây mất an toàn cho phương tiện bay khác tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt cán bộ, công nhân viên chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

Công an tỉnh kính báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);
- Đ/c Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, ANCTNB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Thiên
Đại tá Nguyễn Hữu Thiên